

รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทยแผนไทย

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายนามผู้เข้าประชุม

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ	ลีสยาม	ประธานคณะกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา	ตันกิจจานนท์	ผู้ทำงาน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์	สุมาลี	ผู้ทำงาน
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์	เสรีวัตร	ผู้ทำงาน
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช	ชาลีผาย	ผู้ทำงานและเลขานุการ
6) นางสาวนงลักษณ์	ฤทธิคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานฯในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งมติสภาวิชาการเรื่องข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง มติสภาวิชาการเรื่องข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตามที่ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบให้สภา วิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมตาม ข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2522 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ระบุ "ข้อ 21 ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่การประชุมของสภา วิชาการ คณะกรรมการประจำสาขาวิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช พ.ศ. 2521 และ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยอนุโลม" ดังนั้นฝ่ายเลขานุการฯขอแจ้งทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติทั้งนี้สามารถศึกษาข้อบังคับฯฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

อนึ่ง สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการตรวจสอบระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ทักท้วง) ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเนื่องจากระเบียบวาระประเภทนี้มีปริมาณมากในการประชุมสภาวิชาการ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสารที่เข้าประชุมแต่ละครั้ง โดยระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ทักท้วง) ได้แก่ 1.เรื่องขออนุมัติสัดส่วน ร้อยละของการปรับปรุงชุดวิชา 2.เรื่องขอเสนอแต่งตั้งผู้ร่วมผลิตชุดวิชา 3.ขอเสนอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหาร ชุดวิชา (คบ.ช.) 4. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชา ฯลฯ นั้น จึงขอให้แต่ละสาขาวิชา ดำเนินการเร่งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมประเภทดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้มีเวลาตรวจสอบก่อนการประชุมสภาวิชาการในแต่ละครั้งก่อนประชุมสภาวิชาการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แจ้างแผนและขอข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชา ปีการศึกษา 2564

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สำนักวิชาการแจ้างแผนและขอข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชา ปีการศึกษา 2564 ว่าตามที่ปรากฏมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ระลอก 2 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีมติให้จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผน ก) สำหรับชุดวิชาที่มีกำหนดเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ไปก่อน และเมื่อมีความพร้อมจึงจัดกิจกรรมในภายหลัง นั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชาที่มีกำหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สำนักวิชาการจึงขอแจ้างแผนและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชา ดังนี้

1. แจ้างแผนการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชาที่มีกำหนดเปิดสอนภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
2. ขอรายชื่อชุดวิชาที่คาดว่าจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชาที่มีกำหนดเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยแจ้างข้อมูลลงในแบบฟอร์มและส่งไปยังฝ่ายตำรา ภายในวันที่ 5 มีนาคม เพื่อสรุปเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบเรื่องดังกล่าว และให้ประธานชุดวิชาแต่ละชุดตรวจสอบ

4.2 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจำหน่ายออก

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สำนักบรรณสารสนเทศ จะดำเนินการพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศที่มีสภาพชำรุด ปิพิมพ์ล้าสมัย ตลอดจนไม่มีสถิติการยืมอย่างน้อย 10 ปี เพื่อปรับปรุง Collection ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดให้มี "ความทันสมัย และแก้ปัญหาพื้นที่การให้บริการ ซึ่งในจำนวนนี้มีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของท่าน จำนวน 90 รายการ สำนักบรรณสารสนเทศจึงขอจัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มที่จะจำหน่ายออกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณารายชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถแจ้างรายชื่อที่ต้องการจัดเก็บเพื่อให้บริการต่อ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม และโปรดแจ้างข้อมูลกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากเลยกำหนดดังกล่าว สำนักจะขอดำเนินการจำหน่ายออกตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิสา ศิลป์ ตรีชัยอารมณ์ โทร.7452-3

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

4.3 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สำนักบรรณสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจำนวน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยสาขาวิชาละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น เพื่อให้การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดประโยชน์ต่อคณาจารย์อย่างเต็มที่ สำนักบรรณสารสนเทศเห็นควรเสนอสาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดซื้อ (รายละเอียดรายชื่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ดังเอกสารแนบท้าย) โดยขอความอนุเคราะห์เรียงลำดับความสำคัญ (ลำดับที่ 1-15 รวมทุกสำนักพิมพ์ไม่เกิน 15 รายการ) โปรดระบุในช่องลำดับที่ และระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ผู้คัดเลือก เพื่อให้สามารถแจ้งผลการจัดซื้อได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากสาขาวิชาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวกัญธนัช วัณธุ์ญญาธา โทร. 7453 อีเมล kanthanut18@gmail.com

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้คณาจารย์แต่ละท่านตรวจสอบหนังสือ และโปรดแจ้งกลับเพื่อเสนอ
กก.วส. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

กิตติ ลีสยาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลีสยาม)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

จุฑารัตน์ เสรีวัตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร)

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

นงลักษณ์ ฤทธิคำ

(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิคำ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม